



THÁI BÌNH

Tự tin khởi động năm bản lề

(tiếp theo trang 1)



Thành phố Thái Bình.

cho nền kinh tế ngay từ đầu năm. Thường xuyên hỗ trợ, đôn đốc, yêu cầu các nhà đầu tư khi đủ điều kiện tập trung tổ chức triển khai thực hiện ngay các dự án đã được cấp phép và cam kết. Tiếp tục đẩy mạnh việc xúc tiến và thu hút đầu tư với các phương pháp mới, hiệu quả. Các số, ngành phải đề cao vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu, chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các địa phương phải chủ động, kiên quyết, kiên trì, quyết tâm theo đuổi các mục tiêu, nhiệm vụ một cách cụ thể, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ngày từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận mới của trung ương, của cấp ủy tỉnh và các nhiệm vụ chính trị năm 2022; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu... Trong phát triển kinh tế, tỉnh xác định đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, phát triển

xanh dựa trên đổi mới sáng tạo, sử dụng năng lượng sạch, chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh... phần đầu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 9% trở lên.

Sẵn sàng tâm thế

Trong 2 tháng đầu năm 2022, những định hướng, chủ trương đúng, giải pháp phù hợp, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với mục tiêu "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" đã mang lại hiệu quả tích cực. Cùng với cả nước, người dân Thái Bình được đôn đốc, kiểm tra trong điều kiện an ninh, an toàn, an dân, an sinh xã hội được đáp ứng cao nhất có thể. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo tốt cho nhân dân được các cấp, các ngành thực hiện theo chủ trương mọi người, mọi nhà đều được vui tết, đón xuân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, năm nay là năm thứ 10 Thái Bình không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trong đêm giao thừa.

Cùng với đó, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân. Thái Bình là tỉnh đạt tỷ lệ bao phủ vắc-xin cao và dẫn đầu cả nước về thực hiện

chiến dịch tiêm chủng vắc-xin mùa xuân 2022. Ông Đặng Văn Phóng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 4, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng cho biết: Người dân rất vui mừng, phấn khởi với sự đổi thay của quê hương Thái Bình. Trong quá khứ khăn do dịch Covid-19 kéo dài nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đều đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm vượt khó vươn lên. Điều này thể hiện kinh tế của tỉnh phát triển, hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhân dân có cuộc sống ấm no, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Chúng tôi tin tưởng với sự đồng lòng, quyết tâm như vậy, dịch Covid-19 sẽ sớm được kiểm soát, Thái Bình sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch của năm 2022 và cả nhiệm vụ 2020 - 2025.

Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, các huyện, thành phố đã nỗ lực thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá; đồng thời, thực hiện tốt phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng cho thời kỳ hậu Covid-19, trong đó xác định việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết. Trong tháng 2, các địa phương có nhiều giải pháp khắc phục điều kiện bất thuận của thời tiết, tập trung tuyên

truyền, hướng dẫn nông dân tập trung làm đất, khẩn trương gieo cấy lúa xuân và trồng các loại cây màu bảo đảm tiến độ trong khung thời vụ tốt nhất. Hoạt động chăn nuôi tại các địa phương tương đối ổn định cả về đầu con và sản lượng, sản phẩm quy hoạch. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, đầu tư các nguồn lực phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết: Ngay từ đầu năm 2022, Huyện ủy, UBND huyện đã triển khai các nhiệm vụ, các giải pháp tập trung thu hút đầu tư trên các lĩnh vực, đồng thời phân công rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Trong điều kiện khó khăn hiện nay, huyện xác định nông nghiệp vẫn là trụ đỡ cho nền kinh tế. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành nông nghiệp, huyện sẽ tập trung, xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của từng vùng, từng địa phương. Kiến Xương cũng tiếp tục đẩy mạnh tích tụ đất đai, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất lúa chất lượng cao thành từng vùng quy mô lớn, ứng dụng khoa học kỹ thuật từ khâu làm đất, gieo cấy đến thu hoạch để tạo được sản phẩm cuối cùng là gạo thương phẩm mang thương hiệu, chất lượng tốt để đưa lên kệ hàng ở các siêu thị, đem lại giá trị kinh tế cao, lợi nhuận lớn cho người nông dân. Cùng với đó, huyện tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp vào địa bàn xây dựng các cơ sở chế biến, tiêu thụ khoai tây, đậu, đỗ và một số loại rau củ khác nhằm nâng cao giá trị của nông sản địa phương.

Trong 2 tháng đầu năm, các huyện, thành phố cũng tận dụng mọi cơ hội để triển khai thực hiện và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động, không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Trong đó, huyện Hưng Hà đã xây dựng các giải pháp và sẵn sàng cho việc thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022, trọng tâm là tập trung lãnh đạo thực hiện chủ đề của năm, đó là "Giải phóng mặt bằng và cải cách hành chính". Cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo ngành chuyên môn đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá; đồng thời, thực hiện tốt phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng cho thời kỳ hậu Covid-19, trong đó xác định việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết. Trong tháng 2, các địa phương có nhiều giải pháp khắc phục điều kiện bất thuận của thời tiết, tập trung tuyên

(còn nữa) NHÓM PHỎNG VIÊN

HỖND HUYỆN ĐÔNG HƯNG

Đổi mới để hoạt động hiệu lực, hiệu quả



Lãnh đạo HỖND huyện Đông Hưng khảo sát thực tế việc tiếp nhận, cấp phát giống khoai tây hỗ trợ của tỉnh cho nông dân xã Đông Xã trồng vụ đông.

Với tinh thần không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HỖND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp, bộ máy tổ chức và các vị trí chủ chốt trong HỖND huyện Đông Hưng nhanh chóng được kiện toàn. HỖND huyện đã tích cực đổi mới phương thức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đổi mới là yêu cầu tất yếu nhưng đổi mới phải có tính khả thi vừa phải đáp ứng mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ cử tri và nhân dân giao phó. Vì vậy, trước kỳ họp thứ ba, thay vì tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp như thường lệ ở 2 điểm xã, Thường trực HỖND huyện đã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện chuyển sang hình thức trực tuyến từ điểm cầu tại UBND huyện với 7 điểm cầu tại 7 xã. Đây là lần đầu tiên Thường trực HỖND huyện chủ động tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến để thích ứng với tình hình dịch Covid-19. Ông chỉ Nguyễn Trọng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HỖND xã Phú Lương cho biết: Tiếp xúc cử tri trực tuyến vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, an toàn cho đại biểu, đại biểu HỖND và cử tri không phải đi xa mà vẫn thực hiện được quyền của mình theo luật định. Đặc biệt, cử tri vẫn có thể trình bày tâm tư nguyện vọng, kiến nghị với HỖND những vấn đề bức xúc diễn ra tại địa phương, đơn vị.

Không dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tiếp xúc cử tri nhằm từng bước xây dựng chính quyền điện tử, cả 4 hội nghị tiếp xúc cử tri trong năm 2021 được HỖND huyện thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, theo dõi, góp ý. Tất cả ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được tổng hợp, phân loại chuyển tới các cơ

quan có trách nhiệm giải quyết, trả lời theo quy định. HỖND, các đại biểu HỖND huyện tích cực theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan giải quyết; chủ động tập hợp ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết để báo cáo với cử tri. Trường hợp cần thiết để xuất đưa vào nội dung chất vấn, yêu cầu các ngành liên quan giải trình tại kỳ họp, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, với cơ quan dân cử.

Ông chỉ Phạm Văn Hằng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HỖND huyện Đông Hưng khẳng định: Dù là năm đầu nhiệm kỳ, hoạt động trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song với quyết tâm đổi mới cả trong tư duy, nội dung và phương thức hoạt động, HỖND huyện đã coi trọng khâu chuẩn bị các nội dung theo chương trình kỳ họp, nhất là các báo cáo thẩm tra; đề cao vai trò của Thường trực HỖND trong công tác điều hòa, phối hợp, điều hành kỳ họp, vai trò thẩm định, thẩm tra, kiến nghị của các ban HỖND huyện; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gửi, nhận tài liệu kỳ họp, góp phần rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HỖND huyện đã tổ chức thành công 3 kỳ họp, ban hành 67 nghị quyết. Chất lượng các nghị quyết ngày càng được nâng cao, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trong huyện. UBND huyện cũng đã kịp thời ban hành các quyết định để cụ thể hóa, đồng thời tích cực chỉ đạo các phòng, ban, ngành và các địa phương cùng với cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện nỗ lực đổi mới sáng tạo, thực hiện đồng

bộ, quyết liệt các nghị quyết của HỖND huyện; đồng thời, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách để huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển bền vững, phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Do đó, năm 2021 tổng giá trị sản xuất của huyện tăng 9,1% so với năm 2020, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,2% so với năm 2020; có 13 dự án xin phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó 10 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,23%.

Hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban HỖND huyện ngày càng đi vào nền nếp, chặt chẽ, đúng quy định. Nội dung giám sát, khảo sát được lựa chọn kỹ là vấn đề cử tri, dư luận và nhiều đại biểu quan tâm như: giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán, vốn đầu tư công giai đoạn 2018 - 2021 và tình hình nội dung xây dựng cơ bản đối với phần ngân sách cấp huyện, cấp xã; chấp hành Luật Thi hành án dân sự về thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện... Các cuộc giám sát, khảo sát đều bảo đảm công tác phòng, chống dịch, công khai, dân chủ, phát hiện những bất cập, hạn chế trong tổ chức thực hiện, kịp thời kiến nghị, báo cáo, hoàn thiện cơ chế, chính sách, từ đó giúp HỖND quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương phù hợp, sát thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân, được dư luận và nhân dân đánh giá cao.

Với những hoạt động tích cực trong việc nâng cao chất lượng công tác, HỖND huyện Đông Hưng ngày càng khẳng định vai trò cơ quan dân cử, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

THU HIỀN

Xã Thụy Bình (Thái Thụy) có hơn 280 đoàn viên, thanh niên, sinh hoạt tại 5 chi đoàn. Dù lực lượng ít, gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức các phong trào, hoạt động do dịch Covid-19 nhưng tuổi trẻ xã Thụy Bình đã khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến, có nhiều công trình, việc làm thiết thực, mang lại hiệu quả và giá trị cho cộng đồng.

Theo anh Trịnh Quang Tiến, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thụy Bình: Nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, tuổi trẻ Thụy Bình tích cực tham gia các hoạt động và chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch ở từng thời điểm như: treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch; hướng dẫn khai báo y tế qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh, tăng hàng nghìn khẩu trang cho người dân. Bên cạnh đó, nhiều chi đoàn đã hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; kêu gọi ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Không chỉ xung kích tham gia các hoạt động phòng, chống dịch, các hoạt động thường kỳ của Đoàn Thanh niên xã Thụy

TUỔI TRẺ THUY BÌNH Tình nguyện vì cộng đồng

Bình vẫn được duy trì. Đoàn xã đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên như: thực hiện công trình thanh niên thấp sáng đường quê với 21 cột đèn đường, chiều dài gần 1km, tổng trị giá trên 50 triệu đồng; tổ chức chương trình đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang, thu gom 654kg giấy vụn, 45kg chai nhựa và 1.206 vỏ lon bia để gây quỹ cho Liên đội Trường Tiểu học và THCS Thụy Bình; tặng quà các em thiếu niên, nhi đồng khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn viên, thanh niên ở Thụy Bình cũng tích cực tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, phù hợp với tình hình, diễn biến và các quy định phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền về văn hóa sống đẹp trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân...

Cùng với các hoạt động tình nguyện tại địa phương, Đoàn Thanh niên xã Thụy Bình tham gia chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện do Huyện đoàn Thái Thụy tổ chức vào các năm 2018, 2019, 2020, trao tặng quà cho đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên. Ông Nguyễn Ngọc Huynh, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Thụy Bình cho biết: Vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm, Đoàn Thanh niên xã đều đến thăm, có những suất quà tặng các cựu thanh niên xung phong khó khăn. Chúng tôi rất cảm kích. Sự quan tâm của thế hệ trẻ đã xoa dịu phần nào sự cô đơn và khó khăn trong cuộc sống của các cựu thanh niên xung phong.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiều đoàn viên, thanh niên đã nỗ lực, sáng tạo triển khai xây dựng các mô hình kinh

tế phù hợp điều kiện thực tế, tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật do Đoàn Thanh niên xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên xã duy trì hoạt động 1 tổ tiết kiệm và vay vốn với 19 gia đình tham gia, dư nợ trong hạn 1,3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn nhỏ, nhiều thanh niên bước đầu đã mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, cho thu nhập khá và đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương. Anh Trịnh Quang Tiến cho biết: Trên địa bàn xã hiện có 16 trang trại, gia trại chăn nuôi thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Điển hình như các đoàn viên, thanh niên: Phạm Văn Hà, Phạm Văn Sơn, thôn Hạ Tập; Lại Văn Chương, Nguyễn Quốc Luật, thôn An Ninh; Bùi Văn Khang, Trịnh Cảnh Phú, Nguyễn Văn Hải,

thôn Trà Hối. Trong đó có một số đoàn viên, thanh niên từ bỏ công việc, thu nhập ổn định ở các tỉnh, thành phố khác để về quê lập nghiệp, làm giàu cho gia đình, quê hương.

Nhờ có nhiều hoạt động, phong trào để tạo điều kiện cho thanh niên cống hiến và trưởng

thành, 5 năm qua toàn xã Thụy Bình có 21 đoàn viên, thanh niên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chi Đoàn Thị Thủy, Bí thư Huyện đoàn Thái Thụy cho biết: Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đoàn Thanh niên xã Thụy Bình khẳng định vai trò nòng cốt của mình trong

đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, là điểm sáng trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện Thái Thụy.

QUANG PHƯƠNG



Đoàn Thanh niên xã Thụy Bình (Thái Thụy) xây dựng công trình thanh niên thấp sáng đường quê chào mừng đại hội đoàn các cấp.